

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

Ngày 20/5/2024, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 10/5/2024 của Sở Tài chính về dự thảo Quyết định ban hành số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn, UBND các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Ghi nhận sự cố gắng của Sở Tài chính trong việc tích cực, chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh đã được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến, thống nhất cao và đã được Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Qua xem xét, thảo luận, cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Tài chính.

Để việc xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh bảo đảm

quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị, thống nhất thực hiện như sau:

1. Thống nhất báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung theo phương án 2 như đề xuất của Sở Tài chính.

2. Giao Sở Tài chính:

- Rà soát, tính toán kỹ lưỡng số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của một số cơ quan, đơn vị cần thiết phải bổ sung số lượng, tiêu chuẩn, định mức để bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác thực tế, phù hợp với quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 Chính phủ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý tại cuộc họp, ý kiến của Sở Tư pháp về tên của dự thảo Quyết định và một số nội dung liên quan, hoàn thiện nội dung Tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn, trong đó cần bổ cục các thông tin, số liệu báo cáo, hệ thống phụ lục kèm theo bảo đảm mạch lạc, khoa học, dễ theo dõi.

Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 24/5/2024./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- CPVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(NTA).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Văn Chiêu